

ดูหนังดี ชิมจานเด็ด ส่งงานสตรีทอาร์ตที่ฮ่องกง มี นา-เมษายน



ใกล้ช่วงปลายมีนา-ต้นเมษาแบบนี้ที่ฮ่องกงถือเป็นช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิ ที่อากาศกำลังเย็นสบาย ดอกไม้เริ่มเบ่งบานรับความสดใสมีชีวิตชีวา ชวนให้ผู้คนอยากจะออกมาแสดงความนิยมชมชอบของตนที่มีต่อศิลปะและสุนทรียศาสตร์หลากแขนงด้วยการไปเยือนสุดยอดเทศกาลและอีเวนต์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลานี้ เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ครบทุกประสาทสัมผัส ทั้งเผยแง่มุมด้านศิลปะและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้คนทั่วโลกได้ทำความรู้จักมหานครแห่งนี้อย่างลึกซึ้งมากกว่าที่เคย โดยเราอยากแนะนำ 3 อีเวนต์นำไปเยือนที่ฮ่องกงช่วงมีนา-เมษายนให้คุณได้ไปอินเทอร์เนตและเติมเต็มอารมณ์สุนทรีย์กันแบบไม่มีก็๊ก

1. ชวนดูหนังดีในเทศกาลภาพยนตร์ Hong Kong International Film Festival (วันนี้ – 5 เมษายน)

คอบหนังห้ามพลาด “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง” (The Hong Kong International Film Festival: HKIFF) เพราะนี่เป็นหนึ่งในเทศกาลหนังประจำภูมิภาคที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นเวทีให้บรรดาคนทำหนังได้มาปล่อยของ พร้อมอัปเดตผลงานใหม่ ๆ ด้วยเรื่องเล่าหลากหลายสรรสนหน้าจอลเงิน โดยปีนี้มีภาพยนตร์กว่า 250 เรื่องจากกว่า 50 ประเทศที่จะเข้าฉายให้ชมกันตลอดเทศกาล

นอกจากจะเน้นเปิดโอกาสให้คนทำหนังสัญชาติฮ่องกงหน้าใหม่ได้ฉายแววแสดงฝีมือเข้าตากรรมการแล้ว เทศกาลนี้ยังนำภาพยนตร์ฮ่องกงและจีนชั้นเยี่ยมกลับมาฉายใหม่ ไปจนถึงเปิดตัวภาพยนตร์ระดับโลกเป็นครั้งแรกด้วย โดยปีนี้ก็มีหนังไทยนอกกระแสมาฉายโชว์คนดูต่างชาติถึง 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

- Die Tomorrow (พรุ่งนี้ตาย) โดย เต๋อ-นวลพล ชำรงรัตนฤทธิ์ (ฉายวันที่ 20, 22 และ 30 มีนาคม)
- Samui Song (ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) โดย เป็นเอก รัตนเรือง (ฉายวันที่ 28 และ 30 มีนาคม)

2. ฉลองสีสันแห่งรสชาติในเทศกาล Taste of Hong Kong 2018 (22-25 มีนาคม)

อีกหนึ่งสุดยอดเทศกาลอาหารระดับโลกที่สายชิมต่างรอดคอย กับเทศกาล Taste of Hong Kong โดยปีนี้เตรียมจัดเสิร์ฟความอร่อยกว่า 60 เมนู รังสรรค์โดยเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั่วฮ่องกง ณ เซ็นทรัลฮาร์เบอร์ฟรอนท์พร้อมความบันเทิงชวนน้ำลายสอแบบอัดแน่นจุใจ

นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้ลิ้มลองอาหารจากภัตตาคารยอดนิยมแห่งใหม่ของฮ่องกง อาทิ BlackSalt, Haku,

Forbidden Duck, Frantzen's Kitchen, และ New Punjab Club รวมถึงร้านโปรดขวัญใจมหาชนอย่าง One Harbour Road, Pici และ Chachawan ด้วย แล้วอย่าลืมไปตี๋มตำเพลิดเพลินกับอาหารสูตรเด็ดจากร้านดังที่คิดว่าหนึ่งดาวมิชลินสตาร์มาครองอย่าง Bo Innovation และ Caprice ที่จะมาปรุงเมนูใหม่ ๆ สุดฟินให้แขกทุกท่านได้ชิมกันก่อนใคร และที่ขาดไม่ได้กับเจ้าของตำแหน่งสุดยอดเซฟหญิงแห่งเอเชียประจำปี 2017 เมย์ โซวี่ แห่งร้านลิตเติ้ลเปาที่เตรียมแนะนำเมนูเป่ายั่วน้ำลายและอาหารจีนแนวใหม่ในราคารักษาหน้าคบหาที่เทศกาลครั้งนี้ด้วย

สำหรับงานนี้ ราคาเริ่มต้นของอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 200 บาท โดยร้านอาหารและภัตตาคารที่เข้าร่วมงานจะจัดเสิร์ฟอาหารมาให้ชิมกันร้านละ 4 เมนู ซึ่งจะประกอบด้วยอย่างน้อย 1 เมนูสำหรับ Taste Festival Exclusive และอีกหนึ่งเมนู "Icon Dish" ซึ่งมีจำนวนจำกัดสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะ

3. ส่องถนนสายอาร์ตในงาน HKWalls (24 มีนาคม – 1 เมษายน)

HKWalls เป็นโครงการศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อโปรโมทผลงานสตรีทอาร์ตและชุมชนที่วัฒนธรรมแนวสตรีทของฮ่องกง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ย่านเซ็นทรัลและเวสเทิร์นเป็นเวลา 9 วันเต็ม เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวฮ่องกงได้เห็นการเนรมิตพื้นที่กำแพงให้กลายเป็นผลงานศิลป์ รวมถึงนิทรรศการสร้างสรรค์อันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยศิลปินร่วมสมัยชาวฮ่องกงและต่างชาติที่มีชื่อเสียง

โครงการ HKWalls ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้เห็นพื้นที่ศิลปะสาธารณะกระจายอยู่ในตรอกซอกซอย ทั่วฮ่องกง และนำเสนอความแปลกใหม่และมิติที่หลากหลายมาสู่ถนนและย่านต่าง ๆ ของเมือง อีกทั้งเป็นเวทีให้ศิลปินคุณภาพได้โชว์ฝีมือกันอย่างเต็มที่ งานนี้เปิดให้คนทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานของศิลปินได้แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

รู้แบบนี้แล้วแนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินและที่พักกันได้เลย แล้วมาร่วมทำความรู้จักมหานครฮ่องกงในมุมสุนทรีย์และเปิดรับความรื่นรมย์ในทุกประสาทสัมผัสไปด้วยกัน เพราะปลายมีนา-ต้นเมษายนนี้ อีเว้นท์และเทศกาลเหล่านี้เตรียมจัดเสิร์ฟความสุขสุดประทับใจให้นักท่องเที่ยวสายซิลแบบครบเครื่องทุกรสแน่นอน